

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขที่: 8224
วันที่: 24 พ.ค. 2562
เวลา: 11.38
 กก. กอ. นก. นผ. ศส.
 คณ. คสม. ขก. นค.



ที่ สป ๕๑๐๐๑/ว ๓๒๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิมย์ สป ๑๐๒๗๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ท่านนายกานาชาการทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.นิวส์ ฟ้าใหม่)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญของทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ และให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้แก่บุคลากรในสังกัด ประชาชน และผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. ๐ ๒๓๘๘ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๐๕
โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๘๘ ๐๖๐๐ ต่อ ๑๐๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT/AS) โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เมื่อเข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งาน และเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

<https://itas.nacc.go.th/go/eit/wq50l8>



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพลทวิ ศิวะพิรุฬห์เทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ